

“Chìa khóa” cho mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân

Thời gian qua, ban chỉ đạo phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHXH, BHYT) các cấp không ngừng phát huy vai trò của mình trong nhiệm vụ đẩy mạnh người tham gia BHXH, BHYT. Đây thực sự là “chìa khóa” cho mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân.



Cán bộ BHXH huyện Thái Thụy tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT tới người dân.

Xã Hồng Dũng (Thái Thụy) có diện tích rộng, dân số đông (hơn 12.000 người). Việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền để vận động người dân tham gia BHXH, BHYT là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng được Đảng bộ, chính quyền xã rất quan tâm nhằm giúp bà con được thụ hưởng chính sách ưu việt của Đảng và Nhà nước. Ông Vũ Phúc Khánh, Chủ tịch UBND xã, Trưởng ban Chỉ đạo phát triển người tham gia BHXH, BHYT xã cho biết: Bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên, chúng tôi đã tiến hành kiện toàn ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để thực hiện nhiệm vụ. Hàng tháng, chúng tôi tổ chức họp nghe các thành viên báo cáo để có những chỉ đạo kịp thời, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT. Hầu hết các thành viên đều phát huy tinh thần trách nhiệm, bám sát địa bàn, tích cực tuyên truyền, vận động bà con tham gia BHXH, BHYT. Nhờ sự tích cực vào cuộc của cả hệ thống chính trị,

đến thời điểm này xã Hồng Dũng đã có gần 600 người tham gia BHXH tự nguyện và trên 2.700 người tham gia BHYT hộ gia đình. Là nhân viên thu BHXH, BHYT, đồng thời là thành viên ban chỉ đạo của xã, bà Bùi Thị Hải, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hồng Dũng không quản khó khăn để đưa chính sách BHXH, BHYT tới với các gia đình. Bà thường tranh thủ giờ nghỉ trưa hoặc tối để đến các gia đình vận động; khi đi tuyên truyền, bà luôn nhiệt tình, giải thích cặn kẽ thắc mắc của người dân. Bà Hải cho rằng, để phát triển người tham gia BHXH, BHYT, trước tiên bản thân mình phải là người gương mẫu đi đầu để mọi người tin tưởng làm theo. Bà vận động người thân trong gia đình hưởng ứng tham gia trước, rồi cùng với cộng tác viên ở thôn, tích cực đi từng ngõ, gõ từng nhà để tuyên truyền, vận động, làm sao cho mọi người cùng tham gia. Ở Thái Thụy, hầu hết ban chỉ đạo phát triển người tham gia BHXH, BHYT các xã, thị trấn đều đã phát huy được vai trò của mình trong

việc tuyên truyền, vận động người tham gia. Ông Tạ Mạnh Thường, Phó Giám đốc BHXH huyện cho rằng, ban chỉ đạo đóng vai trò rất quan trọng bởi đây là những người có uy tín, vì vậy nếu mỗi thành viên phát huy tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình đưa những chính sách ưu việt này đến với bà con thì sẽ làm cho người dân tin tưởng cùng làm theo. Thời gian qua, BHXH huyện Thái Thụy rất tích cực phối hợp với các địa phương trên địa bàn nhằm thúc đẩy công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT. Viên chức BHXH huyện không quản ngày nghỉ, ngày mưa gió, tích cực bám sát địa bàn, phối hợp với nhân viên thu ở cơ sở tổ chức các buổi tuyên truyền nhóm nhỏ tận thôn, tổ dân phố nhằm lan tỏa chính sách BHXH, BHYT đến người dân. Tại Quỳnh Phụ, việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn huyện đạt được nhiều kết quả nổi bật; các chỉ tiêu về công tác thu, phát triển người tham gia luôn đạt và vượt kế hoạch được giao; các chế độ, chính sách về BHXH, BHYT cho người

thụ hưởng luôn được giải quyết bảo đảm đầy đủ, kịp thời. Ông Nguyễn Văn Định, Giám đốc BHXH huyện, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phát triển người tham gia BHXH, BHYT huyện cho rằng: Có được kết quả trên là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện. Ban chỉ đạo huyện đã kịp thời hướng dẫn các địa phương, đơn vị và từng thành viên xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; chú trọng tuyên truyền tại những xã còn gặp nhiều khó khăn. Yêu cầu ban chỉ đạo các xã, thị trấn, cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm hơn nữa, chủ động đề ra những giải pháp quyết liệt hơn để triển khai thực hiện, bảo đảm hoàn thành kế hoạch được giao. Ông Nguyễn Văn Định nhấn mạnh, việc nêu cao vai trò của từng cơ quan, từng thành viên ban chỉ đạo các cấp chính là “chìa khóa” quan trọng để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển người tham gia BHXH, BHYT.

Chính sách BHXH, BHYT ngày càng khẳng định được vai trò quan trọng, là trụ cột của chính sách an sinh xã hội, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước trong việc chăm lo đời sống, sức khỏe của nhân dân. Ông Mạc Thanh Hải, Phó Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: Kết thúc năm 2023, toàn tỉnh có hơn 55.000 người tham gia BHXH tự nguyện, tỷ lệ bao phủ BHYT đã đạt 87,5% dân số. Ban chỉ đạo phát triển người tham gia BHXH, BHYT đã được giao nhiệm vụ tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT. Viên chức BHXH huyện không quản ngày nghỉ, ngày mưa gió, tích cực bám sát địa bàn, phối hợp với nhân viên thu ở cơ sở tổ chức các buổi tuyên truyền nhóm nhỏ tận thôn, tổ dân phố nhằm lan tỏa chính sách BHXH, BHYT đến người dân. Tại Quỳnh Phụ, việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn huyện đạt được nhiều kết quả nổi bật; các chỉ tiêu về công tác thu, phát triển người tham gia luôn đạt và vượt kế hoạch được giao; các chế độ, chính sách về BHXH, BHYT cho người

ĐỖ HỒNG GIA

Thủ lĩnh đoàn nhận giải thưởng Lý Tự Trọng

Giải thưởng Lý Tự Trọng là giải thưởng của Trung ương Đoàn trao tặng cho cán bộ đoàn tiêu biểu xuất sắc hàng năm nhân kỷ niệm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Năm nay, anh Vũ Mạnh Hoàng, Bí thư Thành đoàn Thái Bình là đại diện duy nhất của tỉnh Thái Bình vinh dự nhận giải thưởng này.

Tháng 11/2021, anh Hoàng đảm nhiệm chức vụ Bí thư Thành đoàn Thái Bình. Theo anh, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi luôn được cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở rất quan tâm, tạo điều kiện, định hướng nhiều hoạt động; cán bộ đoàn cơ sở nhen nhúm, tiếp cận công nghệ thông tin tốt, linh hoạt trong mọi hoạt động. Tuy nhiên, các hoạt động của thanh niên còn rời rạc, chưa kêu gọi được sự hưởng ứng nhiệt tình của đoàn viên. Đoàn viên, thanh niên phần lớn đều thuộc độ tuổi học sinh, là cán bộ, công nhân viên chức tại các cơ quan, xí nghiệp nên việc tổ chức sinh hoạt, tham gia các hoạt động tại địa phương khá khó khăn.

Để đưa công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi phát triển, anh Hoàng và Ban Thường vụ Thành đoàn chỉ đạo các cơ sở đoàn ưu tiên tổ chức các hoạt động vào ngày cuối tuần và kỳ nghỉ lễ; các câu lạc bộ, đội, nhóm, tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, văn nghệ, gắn với các phong trào tình nguyện vì cộng đồng, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Với vai trò thủ lĩnh đoàn, anh Hoàng chú trọng triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào của đoàn theo hướng tập trung vào những việc khó, việc mới và đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên, tinh hình thực tiễn ở địa phương.

Trong năm 2023, thành phố tổ chức 3 lớp chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dành cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên; đoàn các cấp đã tổ chức 156 chương trình, hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu nhi, thu hút sự tham gia của gần 40.000

lượt đoàn viên, thiếu nhi. Với hoạt động tình nguyện bảo đảm an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng, Ban Thường vụ Thành đoàn đã trao tặng gần 600 suất quà, khám bệnh, phối hợp huy động 100 triệu đồng để xây nhà ở cho gia đình định hướng nhiều hoạt động; cán bộ đoàn cơ sở nhen nhúm, tiếp cận công nghệ thông tin tốt, linh hoạt trong mọi hoạt động. Tuy nhiên, các hoạt động của thanh niên còn rời rạc, chưa kêu gọi được sự hưởng ứng nhiệt tình của đoàn viên. Đoàn viên, thanh niên phần lớn đều thuộc độ tuổi học sinh, là cán bộ, công nhân viên chức tại các cơ quan, xí nghiệp nên việc tổ chức sinh hoạt, tham gia các hoạt động tại địa phương khá khó khăn.

2 đề tài khoa học, có các sáng kiến, ý tưởng sáng tạo được ứng dụng trong thực tiễn. Trong đó, nổi bật là mô hình “Chuyển đổi số trong quảng bá di tích lịch sử văn hóa”, gắn mã QR tại các điểm di tích lịch sử văn hóa để đoàn viên, thanh, thiếu niên, người dân và du khách dễ dàng tra cứu thông tin, giới thiệu, quảng bá về địa điểm văn hóa, lịch sử, đồng thời giáo dục truyền thống lịch sử theo hướng số hóa hiện đại. Đến nay, đã có 6 di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn thành phố được gắn mã QR. Mô hình này sẽ được tiếp tục nhân rộng và hoàn thành tại tất cả di tích trong thành phố. Ngoài ra, mô hình xây dựng, sửa chữa điểm vui chơi, sinh hoạt cho thanh thiếu nhi; cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”; các đội hình thanh niên xung kích tích các xã, phường... đã và đang được các cấp bộ đoàn toàn thành phố thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Bên cạnh đó, năm 2021 và năm 2023, Thành

đoàn đã ký thỏa thuận hợp tác với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á chi nhánh Thái Bình và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Thái Bình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. Đến nay, nguồn vốn huy động từ hai ngân hàng cho người dân và thanh niên vay là hơn 40 tỷ đồng. Với tinh thần trách nhiệm và có nhiều sáng kiến trong công tác đoàn, anh Vũ Mạnh Hoàng đã dẫn dắt các phong trào, hoạt động đoàn ở thành phố Thái Bình có nhiều chuyển biến tích cực. Anh Thiệu Minh Quỳnh, Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Đồng chí Vũ Mạnh Hoàng là một tấm gương điển hình về sự năng động, nhiệt tình, sáng tạo. Trong quá trình công tác, đồng chí luôn nghĩ ra nhiều cách làm mới, sáng tạo để tập hợp thanh niên, giúp thanh niên phát triển kinh tế và nâng thân đời sống của bản thân đối với gia đình, xã hội.

KUẤN PHƯƠNG



Anh Vũ Mạnh Hoàng, Bí thư Thành đoàn Thái Bình trao sổ tiết kiệm cho học sinh Trường Tiểu học Hoàng Diệu.

Mái ấm sơ Nụ

Xuất phát từ lòng nhân ái, yêu thương con người, gần 14 năm qua, sơ Đặng Thị Nụ, Giáo họ Thụ Điền thuộc Giáo xứ Tràng Quan, xã Đông Động (Đông Hưng) đã cứu mang, giúp đỡ nhiều mảnh đời bất hạnh có nơi ăn chốn ở, được đùm bọc, yêu thương.

Tốt nghiệp ngành xã hội học ở một trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh, thay vì tìm công việc ổn định như bao người, sơ Nụ lại dành hết công sức, tuổi xuân của mình cho việc từ thiện. Chia sẻ về việc làm của mình, sơ Nụ cho biết: Từ những kiến thức được học trên ghế nhà trường và bản thân đã tận mắt chứng kiến hoàn cảnh khó khăn của nhiều mảnh đời bất hạnh

nên tôi rất thương cảm. Chính điều đó đã thôi thúc tôi phải hành động để giúp đỡ những phụ nữ nghèo, yếu đuối, bị bỏ rơi. Năm 2009, sơ Nụ bắt đầu tìm đến tận nhà để chăm sóc, giúp đỡ những người già ốm đau, sống cô đơn, không nơi nương tựa. Đi nhiều nơi, gặp nhiều mảnh đời bất hạnh, sơ luôn ấp ủ và mơ ước về một ngôi nhà chung dành cho họ. Bằng tất cả tâm huyết

của sơ Nụ và sự giúp đỡ, ủng hộ của nhiều tổ chức, nhà hảo tâm, năm 2011, ngôi nhà chung được hoàn thành với tên gọi mái ấm sơ Nụ. Từ đó, nhiều người già cô đơn không nơi nương tựa, trẻ khuyết tật, mồ côi, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được sơ Nụ đón về chăm sóc. Những ngày đầu thành lập, mái ấm sơ Nụ còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Nhưng bằng tình yêu thương, sự

cố gắng của sơ Nụ và các nhà hảo tâm, cuộc sống của những người trong ngôi nhà chung dần ổn định. Từ 2 - 5 người già, trẻ mồ côi được cứu mang, chăm sóc ban đầu, đến nay mái ấm sơ Nụ đã nhận nuôi, nâng đỡ 27 người với đủ mọi lứa tuổi, hoàn cảnh. Vài năm trở lại đây, sơ Nụ phải coi nơi thêm phòng, dựng thêm mái tôn ở ngoài sân để cho các cụ già và cháu nhỏ có chỗ ngủ, nghỉ. Trong số 27 người được sơ Nụ cứu mang, có 11 cháu nhỏ và đang trong độ tuổi đi học; 16 người già cô đơn, phụ nữ nghèo không nơi nương tựa. “Mẹ Nụ”, “đi Nụ” là tên gọi thân thương mà các em nhỏ, phụ nữ và người già cô đơn trong mái ấm tình thương dành cho sơ Nụ.

Em Nguyễn Thị Ngọc, xã Phú Lương (Đông Hưng) hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mẹ Ngọc không được tinh tảo, không thể lao động để nuôi nấng, chăm sóc em. Cảm thông trước hoàn cảnh của gia đình Ngọc, sơ Nụ đã đón hai mẹ con em về mái ấm tình thương chăm sóc, nuôi dưỡng. Em Ngọc cho biết: Tại mái ấm, em và mẹ luôn được đi Nụ quan tâm từ vật chất đến tinh thần. Em được đến trường như các bạn cùng trang lứa. Mỗi lúc em ốm đau, chính đi Nụ là người luôn túc trực, chăm lo cho em. Tình yêu thương mà đi Nụ dành cho chúng em không khác gì bố mẹ đẻ. Em sẽ cố gắng học tập

thật tốt để sau này báo đáp công ơn nuôi nấng, dưỡng dục của đi Nụ như không phụ tấm lòng của các bác, các cô, các chú đã giúp đỡ chúng em trong suốt thời gian qua. Đến với mái ấm sơ Nụ, chắc hẳn ai cũng sẽ cảm thấy ấm áp và đong đầy tình yêu thương như một đại gia đình. Các bà, các chị nếu còn đủ sức khỏe hãy quan trọng không gian chung, cùng vui chơi, nô đùa. Cháu lớn biết trông em nhỏ, cho em ăn, dạy em học như chị em một nhà. Cảm động trước tấm lòng của sơ Nụ, nhiều phụ nữ khác trong huyện đã tự nguyện đến mái ấm để chăm sóc các cụ, các em nhỏ mà không cần nhận bất kỳ một khoản tiền công nào. Chị Trần Thị Hiền, xã Mê Linh (Đông Hưng) cho biết: Tôi là phụ nữ độc thân, hoàn cảnh cũng rất khó khăn. Biết đến việc làm ý nghĩa của sơ Nụ, tôi đã tình nguyện đến mái ấm và cùng sơ Nụ chăm lo cho các cháu và các cụ già.

Để có điều kiện chăm lo cho người già và các em nhỏ tại ngôi nhà chung, sơ Nụ nhận may quần áo tại nhà, tích cực trồng trọt chăn nuôi để có thêm thu nhập. Ngoài ra, sơ cũng vận động, kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ bằng nhiều hình thức. Sơ Nụ chia sẻ thêm: Niềm vui lớn nhất đối

với tôi là các cụ già được ăn no, ngủ ngon, các em nhỏ được chăm sóc đầy đủ và được cấp sách đến trường. Mọi người trong ngôi nhà chung biết yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ nhau. Tôi mong muốn mình có sức khỏe để tiếp tục chăm sóc, nuôi dưỡng các con, các bà, các chị; đồng thời tôi cũng mong cấp ủy, chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm quan tâm, tạo điều kiện để có thể mở rộng cơ sở, đón thêm nhiều mảnh đời bất hạnh về chung sống trong mái ấm tình thương. Bà Bùi Thị Nga, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh cho biết: Sơ Đặng Thị Nụ là người phụ nữ giàu lòng nhân ái. Việc làm của sơ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, cần được tôn vinh trong xã hội. Với vai trò của mình, Hội sẽ tiếp tục kêu gọi, vận động các doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm chung tay ủng hộ, giúp đỡ các cháu nhỏ, người già, phụ nữ nghèo trong mái ấm sơ Nụ.

Tại mái ấm sơ Nụ, những nỗi buồn, sự mất mát giờ đây đã được thay thế bằng những niềm vui. Mặc dù còn nhiều khó khăn, vất vả nhưng mái ấm sơ Nụ chưa bao giờ thiếu vắng những tiếng cười. Mỗi người một hoàn cảnh, độ tuổi khác nhau nhưng họ đã có một gia đình để trở về, để yêu thương.

THU HOÀI



Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh, Hội Doanh nhân nữ tỉnh trao quà hỗ trợ mái ấm sơ Nụ.

Từ ngày 30/3/2024, bãi bỏ chính sách tín dụng cho vay mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến

Ngày 5/2/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 02/2024/QĐ-TTg bãi bỏ Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến.

Theo đó, kể từ ngày 30/3/2024, Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) sẽ dừng cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến. Đối với các hợp đồng tín dụng đã ký trước ngày 30/3/2024, khách hàng và các bên liên quan tiếp tục thực hiện theo các nội dung quy định trong hợp đồng tín dụng; Ngân hàng CSXH tiếp tục thực hiện theo dõi, quản lý thu hồi nợ và xử lý các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến khoản nợ của khách hàng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Sau 2 năm triển khai thực hiện Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh đã giải ngân gần 9 tỷ đồng để giúp học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của pháp luật hoặc hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh mua gần 650 máy tính, thiết bị học tập trực tuyến.

Hoạt động giao dịch của Ngân hàng CSXH tại xã An Vinh (Quỳnh Phụ).

MINH HƯƠNG